



ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล

ตามที่ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ (นักบริหารงานทั่วไป ๖) โดยมีกำหนดระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก รวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบคัดเลือกแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ (นักบริหารงานทั่วไป ๖)

เลขประจำตัว เข้าสอบคัดเลือก	ชื่อ - สกุล	เทศบาล	จังหวัด
๐๐๑	นางสาวอารีทิพย์ จิตอารีย์	ตำบลอ่าวขนอม	นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบคัดเลือก และประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกข้างต้นนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสาร และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบคัดเลือกได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบคัดเลือกกว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนั้น หากภายหลังปรากฏว่า

/ผู้สมัครสอบ...

ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าว ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือก หรือตัดสิทธิผู้นั้นมีให้เข้าสอบคัดเลือก หรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสอบคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้สมัครรายนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด ๆ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายไมตรี พรหมพิชิต)

นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารและแผนกบริหารงาน (บริหารงานทั่วไป) ๑

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	จังหวัด
๑	นางสาวอรุณีรัตน์ ทรัพย์ดี	ผู้ช่วยราชการ	นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติ รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก และรายชื่อผู้สอบคัดเลือกข้างต้นนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ มีอำนาจหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก และรายชื่อผู้สอบคัดเลือกดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงรายชื่อผู้สอบคัดเลือกที่ผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว และรายชื่อผู้สอบคัดเลือกที่ผ่านการสอบคัดเลือกแล้วแต่ยังไม่ผ่านการคัดเลือก ทั้งนี้ การที่ผู้สมัครสอบคัดเลือกมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้แล้ว แต่ไม่ผ่านการคัดเลือกนั้น คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ มีอำนาจหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก และรายชื่อผู้สอบคัดเลือกดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงรายชื่อผู้สอบคัดเลือกที่ผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว และรายชื่อผู้สอบคัดเลือกที่ผ่านการสอบคัดเลือกแล้วแต่ยังไม่ผ่านการคัดเลือก ทั้งนี้ การที่ผู้สมัครสอบคัดเลือกมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้แล้ว แต่ไม่ผ่านการคัดเลือกนั้น คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ มีอำนาจหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก และรายชื่อผู้สอบคัดเลือกดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงรายชื่อผู้สอบคัดเลือกที่ผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว และรายชื่อผู้สอบคัดเลือกที่ผ่านการสอบคัดเลือกแล้วแต่ยังไม่ผ่านการคัดเลือก